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กยท.จ่อเจรจาทวิภาคีอินเดียขอลดภาษีน าเข้าวัตถุดิบ หวังเพ่ิมยอดส่งออกยางพารา 

 

ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559  

 

 นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 – 18 มิถุนายนนี้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปประเทศอินเดียพร้อมกับพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัล

ยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อร่วม

เจรจากับนายกรัฐมนตรีอินเดีย ภายใต้กรอบการค้าแบบทวิภาคี เพื่อเพ่ิมการส่งออกสินค้าเกษตร ใน

ส่วนของยางพาราจะขอปรับลดอัตราภาษีน าเข้าในรูปแบบวัตถุดิบจากเดิม 25% เพื่อเป็นแรงจูงใจให้

ผู้ประกอบการอินเดียหันกลับมาซื้อยางพาราจากไทยมากขึ้น 

 ด้านนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่า กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ความต้องการใช้ยางภายในประเทศอินเดีย

ต่อปีมีมากถึง 1,000,000 ตัน ซึ่งกว่า 90% จะถูกน าไปใช้แปรรูปเป็นยางล้อในรูปแบบต่างๆ แต่ประเทศ

อินเดียผลิตยางได้น้อยกว่าความต้องการใช้งาน ประมาณปีละ 416,000 ตัน ส่วนที่เหลือจึงต้องน าเข้า

ยาง จากประเทศอินโดนีเซีย 46% จากประเทศไทย 26% และจากประเทศเวียดนาม 20% โดยเป็นการ

น าเข้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 และยางแท่ง STR 20 

ในปี 2015 ปริมาณการส่องออกยางจากประเทศไทยไปประเทศอินเดีย รวมทั้งสิ้น 98,859 ตัน แบ่งเป็น 

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 จ านวน 35,120 ตัน และยางแท่ง STR 20 จ านวน 63,739 ตัน ซึ่งในรอบ 10 ปีที่

ผ่านมา ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับเวียดนามถึง 10% เนื่องจากปัจจัยในเรื่องของราคา และภาษี

น าเข้าวัตถุดิบยางพาราในประเทศอินเดียที่สูงถึง 25% ทั้งนี้ ในปี 2016 – 2017 กยท. ตั้งเป้าเพิ่ม

สัดส่วนการส่งออกยางไปประเทศอินเดียให้เพ่ิมขึ้น 100,000 ตัน โดย 70% เป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 

และ 30% เป็นยางแท่ง STR 20 

 ทั้งนี้ ยังมีข้อเสนอ 3 แนวทาง เพื่อเพ่ิมการใช้ยาง ได้แก่ 1.ให้ประเทศอินเดียซื้อยางโดยตรงผ่าน 

กยท. แก่ผู้ประกอบการในอินเดียที่อยู่ในรูปแบบสมาคมธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการค้า เพราะ กยท. 

เป็นรัฐวิสาหกิจของไทย ไม่มุ่งหวังก าไรสูงสุดเหมือนเอกชน 2.เชิญชวนผู้ประกอบการในประเทศอินเดีย

มาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย ตามโครงการ Rubber City 3. กยท. เป็นผู้จัดหา

ยางเพื่อเป็นวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานในประเทศอินเดีย เพื่อท าการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตรา

สัญลักษณ์ร่วม (Co – Branding) ส่วนหนึ่งใช้ขายทั่วไป และอีกส่วนหนึ่งส่งกลับมาใช้ในกิจการของรัฐใน

ประเทศไทยด้วย 

 



เกษตรฯ เสนออินเดีย 3 แนวทาง ไทยชี้ลดภาษีหวังส่งออกยางโต 

 16 มิ.ย. 59 นายธีนภีทร์ ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์วางแผนเพ่ิมสัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ ยางพารา เป็นพืชที่มีความส าคัญทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งวันที่ 6 – 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เข้าร่วม

ประชุมเจรจาการค้าการลงทุน ณ ประเทศอินเดีย โดยมีผู้แทนสภาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอินเดีย(All 

India Rubber Industries Association:AIRIA) ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตยางล้อประเทศอินเดีย(Automotive 

Tyre Manufacturers Association:ATMA) ผู้แทนบริษัทผลิตล้อรถยนต์ และผู้แทนบริษัทผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆ 

รวมทั้งสิ้น 21 คน 

 ทั้งนี้ ในวันที่ 16 – 18 มิถุนายนนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปประเทศ

อินเดียพร้อมกับพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดร.ธีธัช สุข

สะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมเจรจากับนายกรัฐมนตรีอินเดีย ภายใต้กรอบการค้าแบบทวิ

ภาคี เพ่ือเพ่ิมการส่งออกสินค้าเกษตร ในส่วนของยางพาราจะขอปรับลดอัตราภาษีน าเข้าในรูปแบบวัตถุดิบ

จากเดิม 25% เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการอินเดียหันกลับมาซื้อยางพาราจากไทยมากขึ้น  

 ขณะที่นาย.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพ่ิมเติมว่า ความต้องการใช้ยาง

ภายในประเทศอินเดียต่อปีมีมากถึง 1,000,000 ตัน ซึ่งกว่า 90% จะถูกน าไปใช้แปรรูปเป็นยางล้อในรูปแบบ

ต่างๆ แต่ประเทศอินเดียผลิตยางได้น้อยกว่าความต้องการใช้งาน ประมาณปีละ 416,000 ตัน ส่วนที่เหลือจึง

ต้องน าเข้ายาง จากประเทศอินโดนีเซีย 46% จากประเทศไทย 26% และจากประเทศเวียดนาม 20% โดย

เป็นการน าเข้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 และยางแท่ง STR 20 

 ทั้งนี้ ในปี 2015 ปริมาณการส่องออกยางจากประเทศไทยไปประเทศอินเดีย รวมทั้งสิ้น 98,859 ตัน 

แบ่งเป็น ยางแผ่นรมควันชั้น 3 จ านวน 35,120 ตัน และยางแท่ง STR 20 จ านวน 63,739 ตัน ซึ่งในรอบ 10 

ปีที่ผ่านมา ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับเวียดนามถึง 10% เนื่องจากปัจจัยในเรื่องของราคา และภาษีน าเข้า

วัตถุดิบยางพาราในประเทศอินเดียที่สูงถึง 25% ส่วนในปี 2016 – 2017 กยท. ตั้งเป้าเพ่ิมสัดส่วนการส่งออก

ยางไปประเทศอินเดียให้เพิ่มข้ึน 100,000 ตัน โดย 70% เป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 และ 30% เป็นยางแท่ง 

STR 20 

 อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสนอ 3 แนวทาง เพ่ือเพ่ิมการใช้ยาง ได้แก่ 1.ให้ประเทศอินเดียซื้อยางโดยตรง

ผ่าน กยท. แก่ผู้ประกอบการในอินเดียที่อยู่ในรูปแบบสมาคมธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการค้า เพราะ กยท. 

เป็นรัฐวิสาหกิจของไทย ไม่มุ่งหวังก าไรสูงสุดเหมือนเอกชน 2.เชิญชวนผู้ประกอบการในประเทศอินเดียมา

ลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย ตามโครงการRubber City 3. กยท. เป็นผู้จัดหายางเพ่ือ

เป็นวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานในประเทศอินเดีย เพ่ือท าการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตราสัญลักษณ์ร่วม(Co – 

Branding) ส่วนหนึ่งใช้ขายทั่วไป และอีกส่วนหนึ่งส่งกลับมาใช้ในกิจการของรัฐในประเทศไทยด้วย  
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 จังหวัดสุรินทร์ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ตามแผนแม่บทด้านป้องกันและ

ปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ 
 พันเอก เอกภาพ สุหร่าย รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์

ได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทของประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์และสถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นาย

อ านวย รดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ และนางสาวมธุริน ศิริทัพ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ พร้อมข้าราชการให้การต้อนรับ รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ 

กล่าวว่า ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ตามแผนแม่บทด้านปฏิบัติงานผู้น าชุมชน

ในพื้นที่ไม่ให้ความส าคัญแผนงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์เท่าที่ควร มักเลื่อนเวลานัดหมายโดยอ้างติดภารกิจ

อื่น ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  

 นอกจากนั้นยังไม่มีความชัดเจนเก่ียวกับพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชพันธุ์ไม้แต่ละชนิด ซึ่งข้อมูลดังกล่าว

จะสามารถสนับสนุนให้ประชาชนปลูกพืชพันธุ์ไม้ได้เหมาะสม และเกิดผลในระยะยาว เช่น ไม้ยูคาลิปตัส ควรปลูกใน

พื้นที่ดินที่ไม่สามารถปลูกพืชอย่างอื่นได้แล้ว หรือต้นยางพารา ไม่ควรปลูกที่ลาดเชิงเขาเนื่องจากไม่สามารถรับน้ าใน

ห้วงฤดูฝนได้ ก่อให้เกิดดินถล่ม หรือพืชเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น ระยะยาวไม่ควรปลูกในพื้นที่แหล่งต้นน้ า เนื่องจากเกิด

มลพิษจากปุ๋ยเคมี น้ ายาฆ่าหญ้า และยาฆ่าแมลง และควรก าหนดห้วงเวลาในการปลูกพืชพันธุ์ไม้ อาทิ ห้วงต้นฤดูฝน 

เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเกิดผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

สุรินทร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การจัดกิจกรรมปลูกป่าไม้ หลังจากปลูกแล้วควรมีการติดตามประเมินผลว่าต้นไม้

เหล่านั้นได้รับการดูแลและเจริญเติบโต ได้ผลตามความมุ่งหมาย และนอกจากส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่า

แล้ว ควรให้ความรู้วิธีการขออนุญาตในการตัดไม้แต่ละชนิดว่าไม้ชนิดใดสามารถขอตัดได้  

 ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนว่าสามารถใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกได้ ส่วนการประชาสัมพันธ์และการเสนอข่าวสาร

ควรมีการเสนอข่าวผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่จริง การจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ อาทิ การ

ตรวจยึดรถที่ใช้บรรทุกไม้พะยูง การจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง ฯลฯ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดการลักลอบตัดไม้

อีกทางหนึ่ง รวมทั้งควรประชาสัมพันธ์ประโยชน์จากป่า อาหารจากธรรมชาติที่ประชาชนหาได้จากป่า อาทิ เห็ด ผัก 

อึ่ง ฯลฯ ให้ราษฎรในพื้นที่เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากป่า และ ควรประชาสัมพันธ์ชุมชน และบุคคลดีเด่นใน

การรักษาป่า ปราชญ์ชาวบ้านด้านป่าไม้ เป็นต้น 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล 

ผู้เรียบเรียง : พิสิษฐ์ ศิริโชติอมรกุล 

แหล่งที่มา : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ 

 

 


